

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๕๒๕๖



นางงานเขตสุขภาพที่ ๕  
เลขที่รับ 4267  
วันที่ 29 พย 2566  
เวลา 19.45

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

- เรื่อง แนวทางการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรียไของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป /  
สาธารณสุขอำเภอ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒
- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๖/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๔๗๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑.-๒. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดให้มีการเรียไหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียไของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรียไของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรียไหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียไ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรียไให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปยังกองกฎหมาย แล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับบทเฉพาะกาลของระเบียบฯ ดังกล่าว มิได้กำหนดหรือบัญญัติให้ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามระเบียบฉบับเดิมให้ใช้บังคับต่อไปได้ จึงทำให้ประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามระเบียบฉบับเดิม สิ้นผลตามไปด้วย

๒. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรียไให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข สิ้นผลตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรียไของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรียไหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียไ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรียขของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในระหว่างที่คณะกรรมการควบคุมการเรียขของหน่วยงานของรัฐ ยังมีได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรียข หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียข และมีได้อำนาจสั่งมอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรียขที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรียขของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเรียขของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการในการควบคุมดูแล เรื่องการเรียขของทางราชการ อันจะเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๓.๑ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการเรียขหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียข ให้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการ ในคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรียขของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด

๓.๒ การเสนอเรื่องให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ความเห็นชอบโครงการก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการควบคุมการเรียขของหน่วยงานของรัฐ ตามคู่มือปฏิบัติงานฯ ในข้อ ๓.๑ ให้หน่วยงานส่งเรื่อง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเรื่องให้กองกฎหมายเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรียขของหน่วยงานของรัฐ ต่อไป

๔. หากคณะกรรมการควบคุมการเรียขของหน่วยงานของรัฐ ออกประกาศที่เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียขของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อใด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรียขของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแจ้งให้ท่านทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถเรียกดูคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรียขของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/egvKiPWCE> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าทีปรึกษาธิบดีกระทรวง รักษาราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข



กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐